

ภาพรวม ของภูมิภาค

ที่ผ่านมาเป็นปีแห่งการปราบปราม แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นปีแห่งการโต้กลับเช่นกัน รัฐบาลจีนมุ่งจำกัดเสรีภาพที่ได้ให้สัญญาไว้กับประชาชนฮ่องกงภายใต้เงื่อนไขการส่งมอบดินแดนในปี 2540 ประชาชนฮ่องกงปกป้องเสรีภาพเหล่านี้ฝ่าอุปสรรคขวากหนามอย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยวบนท้องถนน เดือนแล้วเดือนเล่าที่เหล่าผู้ชุมนุมต้องเผชิญกับวิธีโต้ตอบที่เป็นการละเมิดสิทธิโดยตำรวจ ทั้งการระดมยิงแก๊สน้ำตา นับครั้งไม่ถ้วน การจับกุมโดยพลการและไม่ชอบด้วยกฎหมาย การทำร้ายร่างกาย การละเมิดสิทธิระหว่างการคุมขัง แต่คนนับล้านบนท้องถนนได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ ที่ยืนหยัดเรียกร้องความรับผิดชอบจากรัฐบาล และยืนยันสิทธิในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบ

เปลวไฟอันเจิดจ้าของการชุมนุมโดยสงบได้จุดประกายทั่วอินเดีย ประชาชนหลายล้านคนออกมาชุมนุมบนท้องถนนเพื่อต่อต้านกฎหมายใหม่ กฎหมายที่แบ่งแยกและเหยียดหยามชาวมุสลิมในการให้สัญชาติอินเดีย สองรัฐที่ใหญ่ที่สุดและมีอำนาจมากที่สุดในเอเชียกำลังพยายามยึดเย็ดวิสัยทัศน์ที่มีดมัวและยึดเอาแต่ผลประโยชน์ขนาดใหญ่ของตนเองให้ทั้งทวีป พร้อมทั้งมองชนกลุ่มน้อยเป็นภัยคุกคาม "ความมั่นคงแห่งชาติ" เราเห็นพฤติกรรมนี้ในเขตปกครองตนเองซินเจียงในจีน ซึ่งเป็นเพียงเขตปกครองแต่ในนาม แต่ความจริงที่น่าหวาดกลัวของ "ค่ายการศึกษา" ปรากฏชัดเจนว่ามีกรปราบปรามชาวเติร์กมุสลิมอย่างร้ายแรง นอกจากนี้เรายังเห็นพฤติกรรมนี้ในรัฐแคชเมียร์ กระทั่งตอนนี้ นับเป็นรัฐเพียงแห่งเดียวในอินเดียที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม เราเห็นสิทธิในการปกครองตนเองของรัฐนี้ถูกเพิกถอน ทั้งยังถูกล้อมโจมตีโดยรัฐบาลที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ยังมีเงาของประชานิยมเป็นเสียงข้างมากในศรีลังกา ที่ซึ่งกระแสความรุนแรงต่อต้านชาวมุสลิมปะทุขึ้นหลังจากเกิดเหตุระเบิดเมื่อวันอาทิตย์อีสเตอร์ในโบสถ์คริสต์สามแห่งและโรงแรมสามแห่ง เหตุการณ์ดังกล่าวพรากชีวิตผู้คนมากกว่า 250 คน โดยส่วนใหญ่เป็นชาว



Women takes to the streets in Lahore during Aurat March on March 8, 2019.
© Ema Anis for Amnesty International

คริสเตียน ในเดือนพฤศจิกายน นายโกตาบายา ราชปิกษา ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของ**ศรีลังกา** พร้อมทั้งเข้ารับตำแหน่งในช่วงที่มีแต่ผู้นำเพศชายที่แข็งแกร่ง ความหวังว่าบาดแผลของความขัดแย้งภายในที่ยาวนานหลายสิบปีจะได้รับการเยียวยารับหรือลงไปอีก ขณะที่ใน**ฟิลิปปินส์** "สงครามยาเสพติด" ของประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เตยังคงดำเนินต่อไปโดยแทบไม่มีเสียงประท้วงจากนานาชาติเลย

ทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รัฐบาลขยายขอบเขตอำนาจการปราบปรามเชิงข้อกล่าวหาเดิม ทั้งปิดปากคู่ต่อสู้ทางการเมือง ปิดกั้นเสียงของสื่อมวลชน พร้อมทั้งลดพื้นที่พลเมืองสาธารณะ ถึงจุดที่ในหลายประเทศ แม้แต่การมีส่วนร่วมในการชุมนุมอย่างสงบก็นำไปสู่การจับกุมควบคุมตัว ในเอเชียใต้ หลายรัฐบาลคิดค้นวิธีการใหม่เพื่อดำเนินการปราบปรามตามรูปแบบเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผ่านร่างกฎหมายเข้มงวดที่ลงโทษผู้แสดงความเห็นต่างจากรัฐบาลในโลกออนไลน์

เพื่อให้การปราบปรามเหล่านี้มีความชอบธรรม รัฐบาลทั่วทั้งเอเชียสร้างภาพลักษณ์ของผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์ตนเองว่าเป็นตัวเนี้ยของ "รัฐบาลหรือกลุ่มต่างชาติ" อย่างเป็นระบบ ผู้วิจารณ์เหล่านี้ที่ดีที่สุดก็ถูกตีตราว่า "ไร้เดียงสา" อย่างเลวร้ายที่สุดก็กลายเป็นคน "ซังชาติ" พร้อมทั้งนี้รัฐบาลยังเผยแพร่ข้อความใส่ร้ายป้ายสีเหล่านี้ในวงกว้างผ่านปฏิบัติการในโลกออนไลน์ รัฐบาลในเอเชียยังช่วยให้บริษัทเอกชนไม่ต้องรับผิดชอบด้วยข้ออ้างว่าจะเป็นผู้ประกอบการเติบโตทางเศรษฐกิจ รัฐบาลเหล่านี้เจียมเจียมไม่ทำอะไรกับภาคเอกชนที่ส่งผลกระทบต่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แม้ว่าการฝ่าฝืนต่ออุปสรรคเหล่านี้จะลำบากแค่ไหน เยาวชนทั่วทั้งทวีปยอมเสี่ยงและท้าทายกฎเกณฑ์และระเบียบที่ยังกดขี่ ใน**ปากีสถาน** ขบวนการปีชตุณ ตา อัฟฟิซ ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวที่ไม่ใช้ความรุนแรง ยังคงร่วมกับคนกว่าหมื่นคนชุมนุมต่อต้านการบังคับบุคคลให้สูญหายและการวิสามัญฆาตกรรม แม้หลังจากที่ผู้สนับสนุนขบวนการถูกตั้งข้อหาและควบคุมตัว พร้อมทั้งที่รัฐบาลสั่งห้ามประท้วง คนหลายพันคนยังพากันนัดหยุดงานเพื่อประท้วงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามท้องถนนในหลายประเทศ รวมถึง**อัฟกานิสถาน** ที่ซึ่งผู้เดินขบวนสันติภาพเผชิญกับความเสี่ยงร้ายแรงเพื่อ

เรียกร้องให้มีการยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประเทศตั้งแต่ก่อนพวกเขาเกิด ใน**เวียตนาม**ผู้ชุมนุมต่างประท้วงต่อนโยบายของจีน ขณะที่นักกิจกรรมใน**ลาว**ชุมนุมเพื่อต่อต้านโครงการสร้างเขื่อนที่ไม่มีประสิทธิภาพและละเมิดสิทธิ

ในปีที่ผ่านมา การประท้วงและความพยายามต่างๆ ของภาคประชาสังคมก็ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน ที่**ศรีลังกา** ทนายความและนักกิจกรรมภาคประชาสังคมประสบความสำเร็จในการหยุดยั้งความพยายามผ่านร่างกฎหมายโทษประหารชีวิตอีกครั้ง ใน**ไต้หวัน** นักกิจกรรมต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ รัฐบาลไต้หวันได้ผ่านร่างกฎหมายอนุญาตให้ผู้มีเพศสภาพเดียวกันแต่งงานกันได้ในเดือนมีนาคม รัฐบาล**ปากีสถาน**ประกาศมาตรการใหม่เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลพิษทางอากาศ ชาว**ฮ่องกง**กดดันให้จีนถอนร่างกฎหมายการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่เสนอก่อนหน้านั้น ศาลฎีกาใน**มัลดีฟส์** ได้แต่งตั้งผู้หญิงสองคนเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศ ท่ามกลางแรงกดดันจากกลุ่มศาสนิกชนที่เคร่งครัด

วงล้อแห่งความยุติธรรมสำหรับชาวโรฮิงญาเองก็เริ่มเปลี่ยนทิศทาง ศาลอาญาระหว่างประเทศอนุมัติการสอบสวนเต็มรูปแบบต่ออาชญากรรมโดยทหารเมียนมาที่เกิดขึ้นในปี 2560 หลังจากที่รัฐบาลแกมเบียตัดสินใจยื่นฟ้อง**เมียนมา**ต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในข้อหาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีความหวังว่าศาลอาญาระหว่างประเทศจะทบทวนคำพิพากษาไม่สอบสวนอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติที่กระทำโดยทุกฝ่ายใน**อัฟกานิสถาน** หลังจากยอมพ่ายแพ้ต่อแรงกดดันจากรัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์

ปีใหม่นี้ ก็คงเป็นอีกปีที่ทดสอบเรา แต่นักกิจกรรมและเยาวชนทั่วทั้งเอเชียได้แสดงให้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าว่า ในที่ที่ไม่มีหวัง แต่เราสามารถสร้างความหวังขึ้นด้วยมือของเราได้



Members of Amnesty International hold up images of Sirawit “Ja New” Seritiwat, who was beaten by unknown assailants, during a protest in Bangkok against the attack on 3 July 2019.
© Candida Ng / AFP (via Getty Images)

30 มกราคม 2563 Index: ASA 01/1354/2020

ไทย

ราชอาณาจักรไทย

ประมุขแห่งรัฐ: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ประมุขฝ่ายบริหาร: พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

นักกิจกรรม นักวิชาการ นักการเมืองฝ่ายค้าน และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกจับกุม ควบคุมตัว และดำเนินคดีเนื่องจากแสดงความคิดเห็นอย่างสงบเกี่ยวกับรัฐบาลและสถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐบาลยังคงใช้อำนาจจำกัดการใช้สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบและโดยพลการ รวมถึงออกกฎหมายความมั่นคงทางไซเบอร์ฉบับใหม่ ส่วนผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยยังคงเสี่ยงต่อการจับกุม ควบคุมตัว ส่งกลับ และบังคับส่งตัวไปยังประเทศอื่น

ข้อมูลพื้นฐาน

ในเดือนมีนาคม ประเทศไทยจัดการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรก นับแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยึดอำนาจจากการทำรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม 2557 ในเดือนพฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรเสด็จขึ้นครองราชย์อย่างเป็นทางการในพิธีพระบรมราชาภิเษก ส่วนหัวหน้า คสช.

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในเดือนมิถุนายน

ในเดือนกรกฎาคม คณะรัฐมนตรีชุดใหม่สาบานตนเข้ารับตำแหน่ง ส่วนคสช.หมดอำนาจและยุบตัวลงทางการยกเลิกประกาศและคำสั่งที่ประกาศใช้โดย คสช. ประมาณ 70 ฉบับ ส่วนประกาศและคำสั่งอื่นๆ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายโดยปริยาย มีการออกคำสั่งให้โอนคดีต่อพลเรือนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในศาลทหารมายังศาลพลเรือน อย่างไรก็ตาม กองทัพยังคงมีอำนาจอย่างกว้างขวางในการควบคุมตัวบุคคลโดยพลการ

การสูญหายของบุคคล การทรมาน และการสอบสวนกรณีการโจมตีทำร้ายฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง

ในเดือนกันยายน กรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันว่านายพอลละจี รักจงเจริญ หรือบิลลี่ นักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนชาวกะเหรี่ยงได้เสียชีวิตแล้ว เขาหายตัวไประหว่างถูกเจ้าหน้าที่อุทยานควบคุมตัวไว้ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานในปี 2557 กรมสอบสวนคดีพิเศษประกาศว่าพบเศษชิ้นส่วนกระดูกของเขาในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่คุ้มครองของเขตอุทยาน และได้มีการแจ้งข้อหาต่ออดีตหัวหน้าอุทยานเมื่อเดือนธันวาคม รวมทั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา ในเดือนกรกฎาคม คณะกรรมการมรดก

โลกภายใต้ต้องการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เลื่อนการลงมติรับรอง สถานะมรดกโลกของอุทยานแห่งชาติแห่งกระเจาน โดย อ้างอิงถึงข้อกังวลที่มีต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ในปีที่ผ่านมา ไม่มีความคืบหน้าในการสอบสวน กรณีการสูญหายของนักกิจกรรมทางการเมืองชาวไทย หลายคน ซึ่งเคยจัดรายการทางอินเทอร์เน็ตระหว่าง การ ลี้ภัยที่มีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์และ รัฐบาลทหาร ชายสองคนได้หายตัวไปที่ ประเทศลาว ระหว่างปี 2559 และ 2560 ในสภาพการณ์ซึ่งทำให้เชื่อว่า พวกเขาอาจตกเป็นเหยื่อการลักพาตัว ส่วนชายอีกสาม คนหายตัวไปในประเทศลาวช่วงปลายปี 2561 ต่อมา มีผู้ พบศพชายสองในสามคนที่หายตัวไปครั้งหลัง ในสภาพ ถูกต๋วงด้วยแก๊งคอนกรีต จมอยู่ในแม่น้ำโขงในฝั่งประเทศ ไทยช่วงปลายเดือนธันวาคม 2561 เชื่อว่าคนร้ายไม่ทราบ ฝ่าฝืนได้ลักพาตัวพวกเขาไปพร้อมกับนายสุรชัย ตำน วัฒนานุสรณ์ ชายอีกคนที่หายตัวไป ซึ่งปัจจุบันยังไม่ใคร ทราบว่าเขาอยู่ที่ไหน

นักเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลไทยอีกสามคนหาย ด้วไปช่วงต้นปี 2562 มีรายงานผู้พบเห็นนายชูชีพ ชิวะ สุทธิ์ นายสยาม ธีรวุฒิ และนายกฤษณะ กั๊พไทยเป็นครั้ง สุดท้ายระหว่างถูกควบคุมตัวในเวียดนาม และเชื่อว่าการ ส่งตัว พวกเขาให้ กับทาง การไทยเมื่อ เดือน พฤษภาคม 2562¹ ญาติของนายสยาม ธีรวุฒิกล่าว ว่า เจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยพยายามเกลี้ยกล่อมไม่ให้เธอ รายงานข้อมูลการหายตัวไปของเขากับองค์การ สหประชาชาติ

บุคคลที่ถูกควบคุมตัวระหว่างปฏิบัติการต่อต้าน การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ร้องเรียนว่าถูก ทรมาณและปฏิบัติอย่างโหดร้าย รวมทั้งระหว่างถูกควบคุม ตัวในค่ายอิงคยุทธบริหาร มีการสอบสวนกรณีการ เสียชีวิตของชายคนหนึ่งในวันที่ 25 สิงหาคม โดยชายคน ดังกล่าวมมีอาการโคมาตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม ไม่ที่ ชั่วโมงหลังจากที่เขาถูกควบคุมตัวและซักถามในค่าย ทหารดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ทหารยังคงใช้อำนาจบังคับใช้กฎหมาย อย่างกว้างขวาง รวมทั้งการควบคุมตัวบุคคลในสถานที่ ควบคุมตัวอย่างไม่เป็นทางการโดยปราศจากการแจ้ง ข้อหา ผู้ถูกควบคุมตัวหลายคนถูกปฏิเสธไม่ให้ติดต่อกับ

โลกภายนอก ชายคนหนึ่งที่แจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจ เจ็ดนายในข้อหากรรมานกลับตกเป็นจำเลยเสีย เอง เนื่องจากโดนหนึ่งในตำรวจเหล่านั้นฟ้องกลับในข้อหา แจ้งความเท็จ

เสรีภาพในการแสดงออก การชุมนุม อย่างสงบ การสมาคม และสิทธิความเป็น ส่วนตัว

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้รับความเห็นชอบผ่านร่างเป็นกฎหมายในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ส่งผลให้รัฐบาลมีอำนาจเพิ่มขึ้นในการ สอดส่องและเซ็นเซอร์ข้อมูลออนไลน์ กฎหมายนี้ให้อำนาจ อย่างกว้างขวางกับรัฐบาลในการสอดส่องข้อมูล โดยไม่มี หลักประกันคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย ช่วง ปลายปี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ตั้ง “ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม” โดยมีอำนาจหน้าที่คัดกรอง ข้อมูลออนไลน์ที่เห็นว่าเป็น “ข่าวปลอม” และจัดการกับ ผู้เผยแพร่ข้อความเหล่านั้นด้วยมาตรการที่ไม่ได้ระบุอย่าง ชัดเจน

ทางการแจ้งข้อหาอาญาต่อนักการเมืองฝ่าย ค้าน นักวิชาการ คนงาน และนักกิจกรรม โดยใช้อำนาจ ตามกฎหมายควบคุมการกระทำความผิดทาง คอมพิวเตอร์ กฎหมายการชุมนุมสาธารณะ และข้อหา ยุยงปลุกปั่น จำเลยในคดีเหล่านี้เคยเข้าร่วมในกิจกรรม ต่างๆ เช่น การเดินขบวนประท้วงอย่างสงบ การอภิปราย เกี่ยวกับการปฏิรูปทางการเมือง หรือการวิจารณ์สถาบัน พระมหากษัตริย์หรือรัฐบาล รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น ผ่านโซเชียลมีเดีย² มีบุคคลอย่างน้อย 21 คนที่ถูก ดำเนินคดีจากการสวมเสื้อยืดที่มีธงซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อระบอบการเมืองแบบ สหพันธรัฐ สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเป็นพรรคฝ่าย ค้านถูกดำเนินคดีหลายข้อหา ขณะที่หัวหน้าพรรคถูกเพิก ดอนสิทธิการดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกรัฐสภา ซึ่งหลาย ฝ่ายมองว่าเป็นการกระทำที่มีแรงจูงใจทางการเมือง ทางการยังมองหาแนวทางที่จะยุบพรรคดังกล่าว หลังจาก เคยยุบพรรคไทยรักษาชาติมาแล้วเมื่อเดือนมีนาคม

ศาลยกฟ้องหลายคดีที่รัฐบาลทหารแจ้งความเพื่อเอาผิดกับนักข่าวและนักกิจกรรมทางการเมือง และวินิจฉัยในคดีหนึ่งว่า จำเลยใช้สิทธิที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญอย่างสงบ

ในเดือนมิถุนายน ทางการปล่อยตัวนายสิริภพภรณ์อรุช หรือ รุ่งศิลา ซึ่งถูกควบคุมตัวเป็นเวลา 59 เดือนระหว่างรอการพิจารณาตามข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ นายสิริภพถูกปล่อยตัวชั่วคราวหลังจากที่คณะทำงานแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการควบคุมตัวโดยพลการมีความเห็นว่า เขาถูกควบคุมตัวโดยพลการ

ทางการคุกคามบุคคลซึ่งวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์หรือหน่วยงานของกองทัพ ในหลายกรณีได้บังคับให้พวกเขาหลบหรือถอนคำพูดหรือให้เซ็นเซอร์ตัวเอง รัฐบาลยังกดดันบรรดาผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียให้จำกัดการเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าวจากภายในประเทศไทย นักการเมืองและนักกิจกรรมทางการเมืองระบุว่า ตนตกเป็นเหยื่อการติดตามตัวและการคุกคามโดยเจ้าหน้าที่ทหาร รวมทั้งระหว่างที่มีการเลือกตั้งและก่อนพิธีพระบรมราชาภิเษก

บุคคลไม่ทราบฝ่ายได้ทำร้ายร่างกายนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยอย่างรุนแรง ในระหว่างที่พวกเขาพยายามรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความไม่ปรกติของการเลือกตั้ง และปัญหาเนื่องจากการตั้งรัฐบาลใหม่³ ผู้ตกเป็นเหยื่อการทำร้ายระบุว่า ทางการไม่ได้ดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์เหล่านี้อย่างทั่วถ้วน นักกิจกรรมทางการเมืองยังระบุว่าตนตกเป็นเหยื่อการข่มขู่ทำร้ายร่างกายและการคุกคามอื่นโดยบุคคลไม่ทราบฝ่ายอันเนื่องมาจากการรณรงค์สาธารณะของตน

กระทรวงมหาดไทยยังคงมีคำสั่งห้ามไม่ให้แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยแต่งตั้งนายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นิสิตและนักกิจกรรมเป็นตัวแทนคณะกรรมการบริหารองค์กรในฐานะตัวแทนเยาวชน โดยระบุว่า “เขามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือขัดต่อคุณสมบัติการเป็นกรรมการ”

ในเดือนตุลาคม มีรายงานว่าตำรวจได้ยกเลิกคำสั่งที่น่ากังวลใจ โดยคำสั่งดังกล่าวกำหนดให้มหาวิทยาลัยรายงานข้อมูลการเป็นสมาชิกและการทำกิจกรรมของกลุ่มนักศึกษามุสลิมในมหาวิทยาลัย

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน

บริษัทฟาร์มเลี้ยงไก่ฟ้องร้องคดีแพ่งและอาญาต่อกลุ่มคนงานผู้ร้องเรียนปัญหาสภาพการทำงานรวมทั้งฟ้องร้องคดีต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ผู้สื่อข่าวและอดีตรองกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้ให้ความเห็นต่อคดีเหล่านี้ และอีกคดีหนึ่งที่บริษัทเนเชอรัล ฟรุตฟ้องนายแอนดี ฮอลล์ นักกิจกรรมด้านสิทธิแรงงานในคดีหมิ่นประมาททางแพ่ง เนื่องจากการทำรายงานเผยแพร่การละเมิดสิทธิแรงงานของคนงานในโรงงานของบริษัท ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนคำสั่งศาลชั้นต้นให้นายแอนดีจ่ายค่าเสียหาย 10 ล้านบาทแก่บริษัทดังกล่าว

สืบเนื่องจากข้อกังวลาจากเครือข่ายรณรงค์ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม รัฐบาลประกาศตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนจากผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้อาศัยในพื้นที่ป่า ชาวบ้านที่ไร้ที่ดินและยากจนต่างถูกดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่า เนื่องจากทำกินในพื้นที่ป่าและไม่มีเอกสารสิทธิ์ ทั้งยังถูกบังคับให้อพยพออกจากพื้นที่ พวกเขาหลายคนระบุว่าก่อนหน้านี้ได้ถูกบังคับให้โยกย้ายออกจากพื้นที่ที่ทำกินมาหลายชั่วคน ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนคำสั่งศาลชั้นต้นจำคุกเกษตรกรหญิง 14 คนเป็นเวลาสูงสุดถึง 10 ปี ในคดีที่อุทยานแห่งชาติไทรทอง จังหวัดชัยภูมิ ฟ้องร้องข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่า

การลอบลอบพันผิด

ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 สมาชิก คสช. ได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกดำเนินคดีเนื่องจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นระหว่างการปกครองของ คสช.

ในเดือนพฤษภาคม เจ้าหน้าที่แจ้งต่อแม่ของหนึ่งในผู้เสียชีวิตหกคนที่ถูกเจ้าหน้าที่ทหารสังหารที่วัดปทุมวนาราม ระหว่างการประท้วงปี 2553 ว่าจะไม่มีการสั่งฟ้องคดีต่อทหารรายใดเนื่องจากขาดพยานหลักฐานที่ชัดเจน

ผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัย

ผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยยังคงเสี่ยงที่จะถูกจับกุมควบคุมตัวและส่งกลับ เนื่องจากไม่มีสถานะภาพตามกฎหมายไทย ขั้นตอนการพิจารณากำหนดสถานะบุคคล

เข้าเมืองที่ทางการประกาศในเดือนมกราคม 2560 ผ่าน การรับรองในช่วงปลายปีที่ผ่านมา

บุคคลหลายร้อยคนยังคงถูกควบคุมตัวที่สถาน กักตัวคนต่างด้าว หลายคนถูกกักตัวมาเป็นเวลาหลายปี แล้ว รวมทั้งผู้ลี้ภัยที่ถูกคุมขังเนื่องจากแจ้งเอกสารเท็จ ระหว่างเข้าเมือง

ในเดือนมกราคม มีข้อกล่าวหาว่าตำรวจไทย เกี่ยวข้องกับการลักพาตัวบล็อกเกอร์และผู้ขอลี้ภัยชาว เวียดนามที่กรุงเทพฯ ซึ่งต่อมาบุคคลดังกล่าวได้ปรากฏ ตัวอีกครั้งภายใต้การควบคุมตัวในเวียดนาม ในเดือน กันยายน ผู้ขอลี้ภัยชาวลาวย้ายตัวไปที่กรุงเทพฯ

ฮาติม อัล อาโรบี ผู้ลี้ภัยชาวบาห์เรนและผู้มีสิทธิ ฟำนักอาศัยในออสเตรเลีย ถูกปล่อยตัวในเดือน กุมภาพันธ์ หลังถูกทางการไทยควบคุมตัวไว้เกือบสาม เดือนระหว่างรอส่งตัวไปบาห์เรน ที่ซึ่งเชื่อได้ว่ามีความ เสี่ยงอย่างมากว่าเขาจะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน⁴

ความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ

ผู้ก่อความไม่สงบยังคงโจมตีพลเรือน รวมทั้งที่ บริเวณตลาดสดและวัด โดยใช้ทั้งอาวุธและระเบิดแสวง เครื่อง ยังคงมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกและพระราช กำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในจังหวัด ชายแดนใต้

โทษประหารชีวิต

ในเดือนเมษายน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยกำหนดให้มีการใช้โทษ ประหารชีวิตในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิหรือปฏิบัติมิชอบ อันเป็นเหตุให้เหยื่อเสียชีวิต

¹ ประเทศไทย: ยืนยันความปลอดภัยและที่อยู่ของพลเมืองไทยสามคน (ข่าว 10 พฤษภาคม)

² ประเทศไทย: ทางการควรยุติการประหารชีวิตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองต่อนักการเมืองและนักกิจกรรมฝ่ายค้าน (ข่าว 6 เมษายน)

³ ประเทศไทย: สอบสวนการทำร้ายที่รุนแรงต่อนักกิจกรรม และคุ้มครองสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ (ASA 39/0634/2019, 2 กรกฎาคม)

⁴ ประเทศไทย: นักฟุตบอลชาวบาห์เรนที่ถูกควบคุมตัวต้องได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับไปออสเตรเลีย (ข่าว 9 มกราคม)